



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี (ทพ.อาคม)
เลขที่รับ 7784
๑ ๘ พ.ย. ๒๕๖๗
วันที่รับ เวลา
วันที่ออก เวลา

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๔๔

ที่ สธ. ๐๗๐๑.๗.๓/๕๘๕๗ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

ยกระดับสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ ด่วนที่สุด ที่ สธ. ๐๗๒๐/๑๖๑๖ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้เสนอขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงินจำนวน ๒,๘๑๓,๓๔๐ บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ กลุ่มแผนงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว มีข้อพิจารณา ดังนี้

๑. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้อนุมัติกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้แก่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ เป็นเงินจำนวน ๒,๘๑๓,๓๔๐ บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑.๑ ใช้จ่ายขั้นต่ำจำเป็น รายการค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน ๑๐๙,๙๒๐ บาท

๑.๒ ใช้จ่ายขั้นต่ำจำเป็น

- งบบริหารจัดการ เป็นเงินจำนวน ๑,๓๓๐,๐๐๐ บาท
- งบค่าสาธารณูปโภค เป็นเงินจำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
- งบค่าจ้างเหมาบุคลากร เป็นเงินจำนวน ๑,๐๒๓,๔๒๐ บาท

๒. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ ได้เสนอขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงินจำนวน ๒,๘๑๓,๓๔๐ บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรอนุมัติโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงินจำนวน ๒,๘๑๓,๓๔๐ บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงินจำนวน ๒,๘๑๓,๓๔๐ บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

อนุมัติ

(นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑ ๘ พ.ย. ๒๕๖๗

(นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เลขที่รับที่ 11096
วันที่รับ - ๘ พ.ย. ๒๕๖๗
เวลารับ 10.15

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร.๐ ๓๒๓๓ ๗๒๕๘

ที่ สธ ๐๗๒๐/๑๖๑๖

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  
ยกระดับสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผ่านกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม)

กลุ่มแผนงาน
เลขที่รับ 2134
วันที่รับ 8 พย 67
เวลารับ 13.41

### ๑.ความเป็นมา

ตามหนังสือ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๒/๔๐๙๑ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบดำเนินงาน รายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น วงที่ ๑ ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามกรอบการจัดสรรงบประมาณทั้งปีเป็นเงินจำนวน ๒,๘๑๓,๓๔๐ (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เอกสารตามที่แนบมาทำยนี้ นั้น

### ๒.ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ พิจารณาแล้วจึงเสนอโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒,๘๑๓,๓๔๐ (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยค่าใช้จ่ายของทุกกิจกรรมสามารถแล้วเฉลี่ยได้ทุกรายการ

### ๓.ข้อพิจารณา

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ จึงขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยกระดับสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒,๘๑๓,๓๔๐ (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยค่าใช้จ่ายของทุกกิจกรรมสามารถแล้วเฉลี่ยได้ทุกรายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

### ๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางนัยนา หาญชนะสุกิจ)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕

**ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  
ยกระดับสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘  
ที่มาและความสำคัญของโครงการ**

การยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรด้วยการนำหลักการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญสำหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐเพื่อการยกระดับหน่วยงานและองค์กรของตนให้ตอบรับยุทธศาสตร์ของประเทศในการบริหารราชการแผ่นดิน (Internal Process) ผ่านการสร้างสมดุล การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงการสร้างและปรับปรุงรูปแบบวิธีการทำงานภายในระบบราชการบางส่วนให้มีความคล่องตัวมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ดีขึ้น สำหรับหลักสูตรนี้ ผู้บริหารจะได้เรียนรู้หลักการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการทำงาน (Human Performance Improvement) หลักธรรมาภิบาล และรูปแบบของผู้นำเชิงให้การสนับสนุน (Servant Leadership) การเปลี่ยนแปลงเพื่ก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาตินั้น ภาครัฐถือเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจและงานในด้านต่างๆของประเทศเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่มุ่งหวังไว้ นั้น ส่วนราชการจำเป็นที่จะต้องเร่งปรับตัวและพัฒนาหน่วยงานและยกระดับศักยภาพของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ โดยให้การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างผู้นำที่เป็นแบบอย่างหรือต้นแบบในด้านดิจิทัลในส่วนราชการ เพื่อเป็นแกนหลักในการช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุนการทำงานให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์ความรู้ และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการทำงานและการให้บริการของส่วนราชการให้มากขึ้น ข้าราชการมีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวก ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและการให้บริการ และการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างคุ้มค่า สมประโยชน์ อีกทั้งเพื่อเป็นการยกระดับงานของภาครัฐให้เป็นงานที่มีคุณค่าสูงขึ้น (High Value Job) ควบคู่ไปกับการยึดหลักธรรมาภิบาลเปิดเผยโปร่งใสในการทำงาน ตามหลักของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และจะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ เพื่อมีความพร้อมในทุกมิติ ทั้งด้านความรู้ความสามารถทัศนคติและความคิด เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการบริหารงานจัดการภาครัฐไปสู่รัฐดิจิทัล

ปัจจุบันองค์กรต่างๆได้เริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความสุขควบคู่กันไป การสร้างองค์กรแห่งความสุข คือ การพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย เพื่อให้คนในองค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและนำพาวงค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กร การพัฒนาบุคลากรเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งการกำหนดวิธีการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพสูง ความเป็นเลิศ มีการสั่งสมความรู้ มีทักษะ มีความเชี่ยวชาญ ดังนั้น ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ จึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมบุคลากรให้มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ในการพัฒนาบริหารจัดการองค์กร ตั้งแต่ระดับผู้บริหารตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ วางระบบการบริหารตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานขององค์กรและบุคลากร สามารถทำงานในเชิงรุกได้ดียิ่งขึ้น สามารถประสานการทำงานในส่วนต่างๆ ภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถตอบสนองและสร้างคุณค่าต่อผู้รับบริการทั้งภายนอกและภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น ทันสมัยในการขับเคลื่อนและตามภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒. เพื่อให้หน่วยงานเป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถ พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ หน่วยงานสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
๓. เพื่อสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการปฏิบัติราชการของบุคลากร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
๔. เพื่อวางระบบการควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทในการบริหารจัดการงบประมาณ ให้เกิดการประหยัด คุ่มค่า และมีประสิทธิภาพ

### ขอบเขตการดำเนินงาน

#### พื้นที่เป้าหมาย

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ / เขตสุขภาพที่ ๕

#### ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

๑. บุคลากรของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ / หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของหน่วยงาน
๒. วิทยากร/ผู้สังเกตการณ์/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

### วิธีการดำเนินงาน

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน / Small Success				งบประมาณ (บาท)
	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ค่าเช่าบ้าน, ประกันสังคม, เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน)	- ร้อยละการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ร้อยละ ๒๕ - ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน สบทบ ประกันสังคม ร้อยละ ๒๕	- ร้อยละการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ร้อยละ ๕๐ - ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน สบทบ ประกันสังคม ร้อยละ ๕๐ - ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน สบทบ ประกันสังคม ร้อยละ ๑๐๐	- ร้อยละการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ร้อยละ ๗๕ - ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน สบทบ ประกันสังคม ร้อยละ ๗๕	- ร้อยละการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ร้อยละ ๑๐๐ - ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน สบทบ ประกันสังคม ร้อยละ ๑๐๐	๑๐๙,๙๒๐

๒. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ค่าสาธารณูปโภค)	- ร้อยละการ เบิกจ่ายค่า สาธารณูปโภค ร้อยละ ๒๕	- ร้อยละการ เบิกจ่ายค่า สาธารณูปโภค ร้อยละ ๕๐	- ร้อยละการ เบิกจ่ายค่า สาธารณูปโภค ร้อยละ ๗๕	- ร้อยละการ เบิกจ่ายค่า สาธารณูปโภค ร้อยละ ๑๐๐	๓๕๐,๐๐๐
๓. ค่าจ้างเหมาบุคลากร	- ร้อยละการ เบิกจ่าย ค่าจ้างบริการ บุคคลภายนอก ร้อยละ ๒๕	- ร้อยละการ เบิกจ่าย ค่าจ้างบริการ บุคคลภายนอก ร้อยละ ๕๐	- ร้อยละการ เบิกจ่าย ค่าจ้างบริการ บุคคลภายนอก ร้อยละ ๗๕	- ร้อยละการ เบิกจ่าย ค่าจ้างบริการ บุคคลภายนอก ร้อยละ ๑๐๐	๑,๐๒๓,๔๒๐
๔. รายการค่าใช้จ่ายงบ บริหารจัดการ					๑,๓๓๐,๐๐๐
๔.๑ บริหารจัดการและ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพที่ ๕	- บริหารจัดการ และสนับสนุน การปฏิบัติงาน ร้อยละ ๓๕	- บริหารจัดการ และสนับสนุน การปฏิบัติงาน ร้อยละ ๕๕	- บริหารจัดการ และสนับสนุน การปฏิบัติงาน ร้อยละ ๗๕	- บริหารจัดการ และสนับสนุน การปฏิบัติงาน ร้อยละ ๑๐๐	๓๖๗,๗๗๐
๔.๒ ส่งเสริมการเข้าร่วม ประชุม อบรมและสัมมนา เพื่อพัฒนาสมรรถนะขีด ความสามารถในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	- สํารวจความ ต้องการพัฒนา ศักยภาพของ บุคลากร - แผนพัฒนา บุคลากรใน ขับเคลื่อน ภารกิจของกรม สนับสนุน บริการสุขภาพ	- ร้อยละ ความสำเร็จการ พัฒนาศักยภาพ บุคลากร ร้อยละ ๕๕	- ร้อยละ ความสำเร็จการ พัฒนาศักยภาพ บุคลากร ร้อยละ ๖๕	- ร้อยละ ความสำเร็จการ พัฒนาศักยภาพ บุคลากร ร้อยละ ๗๕ - สรุปผลการ ดำเนินงานตาม แผนพัฒนา บุคลากร	๒๐๗,๐๐๐
๔.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การดำเนินงานพัฒนา องค์กรคุณธรรมร่วมกับ หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพที่ ๔ และ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- บุคลากร กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๐ - หน่วยงานร่วม ถอดบทเรียน การยกระดับสู่ การเป็นองค์กร คุณธรรม - หน่วยงานมี แนวทางการ ขับเคลื่อน องค์กรคุณธรรม ในการยกระดับ องค์กรต้นแบบ	- สร้างแหล่งการ เรียนรู้การเป็น องค์กรต้นแบบ ในระบบ ออนไลน์ (เว็บไซต์ หน่วยงาน) ร้อยละ ๕๐	- สร้างแหล่งการ เรียนรู้การเป็น องค์กรต้นแบบ ในระบบ ออนไลน์ (เว็บไซต์ หน่วยงาน) ร้อยละ ๗๐	- สร้างแหล่งการ เรียนรู้การเป็น องค์กรต้นแบบ ในระบบ ออนไลน์ (เว็บไซต์ หน่วยงาน) ร้อยละ ๙๐ - หน่วยงาน สามารถ ยกระดับ คะแนนการ ประเมิน ITA ร้อยละ ๙๕	๑๐๓,๐๐๐

	และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่องค์กรอื่นได้				
๔.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	- วิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กร - บุคลากรเข้าร่วมประชุมฯ ร้อยละ ๘๐ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ของหน่วยงาน	- แผนและแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของหน่วยงาน - ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ ๗๐	- กำกับ ติดตาม การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน - ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ ๘๐	- ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ ๑๐๐ - รายงานฉบับสมบูรณ์การพัฒนากระบวนการจัดการองค์ความรู้ จำนวน ๑ เรื่อง	๒๕๘,๓๔๐
๔.๕ ประชุมกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-จำนวนการจัดประชุมประจำเดือนเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ ครั้ง - รายงานการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง	-จำนวนการจัดประชุมประจำเดือนเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ ครั้ง - รายงานการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง	-จำนวนการจัดประชุมประจำเดือนเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ ครั้ง - รายงานการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง	-จำนวนการจัดประชุมประจำเดือนเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ ครั้ง - รายงานการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง	๘๗,๗๘๐
๔.๖ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- ผลการประเมินองค์การด้วยตนเอง ๗ หมวด - ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำลักษณะองค์กร ร้อยละ ๑๐๐	- บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ร้อยละ ๘๐ - ความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร	- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ ๔.๐ ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ	- สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรายงานตัวชี้วัดหมวด ๗ ผลลัพธ์การดำเนินงาน - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร ร้อยละ ๙๐	๒๕,๓๕๐

			ตามแผนพัฒนา องค์กร ร้อยละ ๘๐		
๔.๗ ประชุมชี้แจงการพัฒนา ระบบการจัดการองค์ความรู้ ของหน่วยงาน และประชุม กำกับติดตาม การสรุปผลการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	- ศึกษา และ สำรวจความ ต้องการที่จะ พัฒนางาน นำมาสู่การ จัดทำองค์ ความรู้ของ หน่วยงาน จำนวน ๑ ครั้ง  - ประชุม ถ่ายทอดการ ดำเนินงาน จำนวน ๑ ครั้ง	- รายงานผล การดำเนินงาน การจัดการองค์ ความรู้ของ หน่วยงาน จำนวน ๑ ครั้ง	- ประชุมกำกับ ติดตาม และ รายงานผล ความก้าวหน้า ผู้บริหารทราบ จำนวน ๑ ครั้ง	- ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้เพื่อ เป็นแหล่งการ เรียนให้กับ หน่วยงาน ภายในและ ภายนอก	๑๕,๕๘๐
๔.๘ การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- หน่วยงานมี แผนการ ขับเคลื่อน องค์กรคุณธรรม  - หน่วยงาน กำหนด คุณธรรม “ปัญหาที่อยาก แก้ และความดี อยากทำ” คุณธรรม ๕ ประการ  - หน่วยงานมี แผนการป้องกัน การทุจริต	- หน่วยงาน ผลสำเร็จการจัด กิจกรรมจิต อาสา จำนวน ๑ ครั้ง  - หน่วยงานมี การดำเนินงาน ตามแผนการ ขับเคลื่อน องค์กรคุณธรรม ร้อยละ ๖๐	- หน่วยงานมี การดำเนินงาน ตามแผนการ ขับเคลื่อน องค์กรคุณธรรม ร้อยละ ๙๐	- หน่วยงานมี การดำเนินงาน ตามแผนการ ขับเคลื่อน องค์กรคุณธรรม ร้อยละ ๑๐๐	๒๖,๑๘๐
๔.๙ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ (ผู้อำนวยการฯ)	-การเบิกจ่ายใน การเดินทางไป ราชการลงพื้นที่ ติดตาม นิเทศ งาน และการ เข้าร่วมประชุมฯ ร้อยละ ๒๕	-การเบิกจ่ายใน การเดินทางไป ราชการลงพื้นที่ ติดตาม นิเทศ งาน และการ เข้าร่วมประชุมฯ ร้อยละ ๕๐	-การเบิกจ่ายใน การเดินทางไป ราชการลงพื้นที่ ติดตาม นิเทศ งาน และการ เข้าร่วมประชุมฯ ร้อยละ ๗๕	-การเบิกจ่ายใน การเดินทางไป ราชการลงพื้นที่ ติดตาม นิเทศ งาน และการ เข้าร่วมประชุมฯ ร้อยละ ๑๐๐	๒๒๔,๐๐๐
๔.๑๐ ลงพื้นที่จัดการเรื่อง ร้องเรียน	- ร้อยละการ จัดการเรื่อง ร้องเรียน ร้อยละ ๑๕	- ร้อยละการ จัดการเรื่อง ร้องเรียน ร้อยละ ๓๐	- ร้อยละการ จัดการเรื่อง ร้องเรียน ร้อยละ ๔๕	- ร้อยละการ จัดการเรื่อง ร้องเรียน ร้อยละ ๖๐  (ฐานคิดจาก เรื่องร้องเรียน ทั้งหมดที่ได้รับ	๑๕,๐๐๐

				ในแต่ละไตรมาส)	
--	--	--	--	----------------	--

- หมายเหตุ**
๑. ให้ใส่ผลลัพธ์ Small Success ในแต่ละกิจกรรมตามไตรมาสที่ดำเนินการ
  ๒. รายละเอียดงบประมาณตามเอกสารแนบท้าย

**ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ**

๑. ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เข้าสู่ระบบราชการ ๔.๐ ได้ตามเกณฑ์ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนด
๒. ร้อยละความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของหน่วยงาน
  ๓. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  ๔. ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
  ๕. ร้อยละของหน่วยงานได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแผน ร้อยละ ๘๐
  ๖. ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ ITA ร้อยละ ๙๕
  ๗. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหน่วยงานเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
  ๘. มีระบบการเบิกจ่ายงบประมาณและการจำแนกงบประมาณในการบริหารจัดการที่ชัดเจน

**ระยะเวลาดำเนินการ**

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

**ผู้รับผิดชอบโครงการ**

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

**งบประมาณ**

จำนวนเงิน ๒,๘๑๓,๓๔๐ บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)



## ความเสี่ยงที่สำคัญ

### ความเสี่ยง

๑. งบประมาณได้รับการจัดสรรลงสู่ส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายสำหรับการดำเนินงาน เช่น ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
๒. เจ้าหน้าที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมในบางกิจกรรมได้
๓. การถ่ายทอดภารกิจการทำงานจากส่วนกลางลงสู่ภูมิภาคมีความล่าช้า และขาดความชัดเจน ขาดระเบียบ/คำสั่งการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

### แนวทางลดความเสี่ยง

๑. จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ทราบและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
๒. ผู้รับผิดชอบงานประสานงานกับส่วนกลางเพื่อให้ได้ตัวชี้วัดที่ชัดเจนก่อนการชี้แจง ให้เจ้าหน้าที่ทราบ

ผู้เสนอโครงการ



(นางสนายนัยนา หมอหวัด)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ผู้เห็นชอบโครงการ



(นางสนายนัยนา หาญธนะสุกิจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕

ผู้อนุมัติโครงการ



(นายอาคม ประดิษฐ์สุวรรณ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ









	ค่าเบี่ยเสียง																240		8						
	ค่าเชื้อเพลิง																1,350		4						
		9,600	5	1	1																				
		5,400	1	1	1																				

หมายเหตุ : งบประมาณตัวจ่ายกันได้ทุกกิจกรรม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๒/๔๐๗๑

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบดำเนินงาน

เรียน เลขาธิการกรม/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่ม  
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาค ๔ แห่ง

ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/๓๘๗๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบดำเนินงาน รายการรายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น วงดที่ ๑ ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวนเงิน ๖๘,๖๘๗,๗๐๐ บาท (หกสิบบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณฯ ดังกล่าว ไปตั้งจ่ายที่หน่วยงานของท่าน เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบเอกสารการโอนในระบบ New GFMS Thai มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตรงตามผลผลิต กิจกรรมหลัก แหล่งของเงิน และระเบียบฯ อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)  
เลขาธิการกรม



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องอธิบดี	39110
เลขที่รับ	
วันที่รับ	0 01.11.2567
วันที่ออก	เวลา 16.10 น

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๓๗ (๑๘๘๑๒)

ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/ ๗๘๗/๐

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งบดำเนินงาน รายการรายจ่ายขั้นต้นจำเป็น

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ความเป็นมา

ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๒/๑๑๒๗๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๔ แผนงาน ๒ ผลผลิต ๔ โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๗,๐๖๗,๖๒๑,๕๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหกสิบเจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) และตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๑/๑๐๕๘ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งวดที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เลขที่เอกสาร ๑๐๐๐๐๐๔๒๐๘ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๓,๙๐๑,๕๖๒,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยหนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) จำแนกเป็น

๑. งบบุคลากรภาครัฐ	๑๙๖,๒๕๐,๑๐๐ บาท
๑.๑ เงินเดือน/ค่าตอบแทน	๑๙๒,๑๓๙,๓๐๐ บาท
๑.๒ งบดำเนินงาน	๔,๑๑๐,๘๐๐ บาท
๒. งบลงทุน	๑๒๒,๕๐๙,๙๐๐ บาท
๓. งบดำเนินงาน	๑๔๒,๘๒๑,๐๐๐ บาท
๓.๑ แผนงานพื้นฐาน	๔๖,๔๑๐,๒๐๐ บาท
๓.๒ แผนงานยุทธศาสตร์	๙๖,๔๑๐,๘๐๐ บาท
๔. งบรายจ่ายอื่น (Expo 2025 Osaka Kansai)	๕๓๖,๐๒๕,๘๐๐ บาท
๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการบริหารและเตรียมงาน	๕๘,๗๓๕,๘๐๐ บาท
๔.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดนิทรรศการ	๔๗๗,๒๙๐,๐๐๐ บาท
๕. งบเงินอุดหนุน	๑๒,๙๐๓,๙๕๖,๐๐๐ บาท
๕.๑ สนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕.๒ ค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ อสม.	๑๐,๙๐๓,๙๕๖,๐๐๐ บาท

ข้อพิจารณา

ในการนี้ กลุ่มแผนงาน ได้จัดทำรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบดำเนินงาน รายการรายจ่ายขั้นต้นจำเป็น (Fixed cost) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๒๑,๓๐๐,๒๔๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ จึงเห็นควรจัดสรรงบประมาณ งวดที่ ๑ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๖๘,๖๘๗,๗๐๐ บาท (หกสิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

/ข้อเสนอ...



ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
งบดำเนินงาน รายการรายจ่ายขั้นต้นจำเป็น เป็นเงินจำนวน ๑๒๑,๓๐๐,๒๔๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน-  
สามแสนสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๒. อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบดำเนินงาน  
รายการรายจ่ายขั้นต้นจำเป็น งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๖๘,๖๘๗,๗๐๐ บาท (หกสิบบแปดล้านหกแสนแปดหมื่น-  
เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  
มาพร้อมนี้

๓. มอบสำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

- อนุมัติ อามศั๑ ๑. ๖๘๖๖๐)พ.
  - มอบ.....ศ.ศ.ศ.
- โปรดดำเนินการ



(นายภาณุวัฒน์ ปานเกต)  
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

10 ต.ค. 2567

ทะเบียนคุณการจัดสรรงบประมาณตามต้นแบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หมายเหตุ : รหัสผลิตภัณฑ์ และรหัสกิจกรรม

แผนงาน	(1) พรบ.68	(2) บัญชีรายปี 1	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสผลิตภัณฑ์/กิจกรรม
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>				
เงินเดือน / ค่าตอบแทนบุคลากร	27,067,621,500	13,901,562,800		
งบดำเนินงาน	392,500,300	196,250,100		
	384,278,700	192,139,300	210071400030010000000	21007688646900000
	8,221,600	4,110,800	210071420030020000000	21007688646900000
	124,033,100	108,563,000		P11
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>				
<b>ผลิตภัณฑ์ 1 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ</b>				
กิจกรรมหลัก 1 บริหารจัดการองค์กร	124,033,100	46,410,200		
กิจกรรมหลัก 2 สนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	28,883,500	17,278,100	210073720010020000000	P21
กิจกรรมหลัก 3 ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคตามระบบบริการสุขภาพ	10,125,200	10,125,200		P22
	22,871,600	19,906,900		P23
- งบลงทุน	62,152,800	62,152,800	210073710010020000000	P23
	665,002,500	633,163,600		
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านบริการสุขภาพและความสามารถในการแข่งขัน</b>				
<b>โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับการเข้าถึงอุตสาหกรรมทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ</b>	109,398,100	97,137,800		
กิจกรรมหลัก ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีศักยภาพรองรับการเข้าถึงในอุตสาหกรรมแพทย์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	49,041,000	36,780,700	210072920080020000000	P31
- งบลงทุน	60,357,100	60,357,100	210072910080020000000	P31
	555,604,400	536,025,800		
<b>โครงการที่ 2 : โครงการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai</b>				
กิจกรรมหลัก จัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai	78,314,400	58,735,800	210072900150050000001	P41
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินงาน	477,290,000	477,290,000	210072900150050000002	P42
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดนิทรรศการ				
	25,886,085,600	12,963,586,100		
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี</b>				
<b>โครงการที่ 1 : โครงการพระราชทานคำขวัญและเฉลิมพระเกียรติ</b>	8,988,600	6,741,400	210073420060020000000	P51
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ				
<b>โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีความรู้ในการจัดการสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในชุมชน</b>	25,877,097,000	12,956,844,700		
กิจกรรมหลัก 1 ส่งเสริม พัฒนาระบบเครือข่ายให้มีความรู้ในการจัดการสุขภาพตนเองที่ถูกต้องเหมาะสม	1,431,400	1,073,600	210073420070020000000	P61
- เป็นศูนย์กลางโครงการสนับสนุนองค์กรเอกชนสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสุขภาพ (งบเงินอุดหนุน)	2,000,000	2,000,000	210073400070041000001	P61
กิจกรรมหลัก 2 ส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบจัดการคุณภาพชีวิตให้มีการจัดการด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน	10,922,100	8,191,700	210073420070020000000	P62
กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริม พัฒนา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน	58,831,500	43,623,400	210073420070020000000	P63
	25,803,912,000	12,901,956,000	210073400070041000002	P63
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ (งบเงินอุดหนุน)				

กรอบการพิจารณาการใช้จ่ายเงิน ๒ ๒๕๖๑

หมวด	รายการ	ข้อมูลการใช้จ่ายเงินในกรอบการพิจารณา										กรอบการใช้จ่ายเงินในกรอบการพิจารณา					
		P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	รวม	งบกลาง	
1	เงินเดือนและค่าจ้าง	4,500,000	2,250,000	4,500,000	2,250,000	4,500,000	2,250,000	4,500,000	2,250,000	4,500,000	2,250,000	4,500,000	2,250,000	4,500,000	2,250,000	4,500,000	2,250,000
2	ค่าเช่า	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000
3	ค่าวัสดุ	2,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000
4	ค่าสาธารณูปโภค	1,500,000	750,000	1,500,000	750,000	1,500,000	750,000	1,500,000	750,000	1,500,000	750,000	1,500,000	750,000	1,500,000	750,000	1,500,000	750,000
5	ค่าเบี้ยประกันภัย	500,000	250,000	500,000	250,000	500,000	250,000	500,000	250,000	500,000	250,000	500,000	250,000	500,000	250,000	500,000	250,000
6	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	300,000	150,000	300,000	150,000	300,000	150,000	300,000	150,000	300,000	150,000	300,000	150,000	300,000	150,000	300,000	150,000
7	ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ	200,000	100,000	200,000	100,000	200,000	100,000	200,000	100,000	200,000	100,000	200,000	100,000	200,000	100,000	200,000	100,000
8	ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000
9	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000
10	ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000
รวม		11,800,000	5,900,000	11,800,000	5,900,000	11,800,000	5,900,000	11,800,000	5,900,000	11,800,000	5,900,000	11,800,000	5,900,000	11,800,000	5,900,000	11,800,000	5,900,000

รวมงบกลาง: ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม: ๑๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

งบกลาง: ๑๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

รวม: ๑๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

งบกลาง: ๑๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

รวม: ๑๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ: กรอบการพิจารณาการใช้จ่ายเงิน

รายการ 1-3 เป็นกรอบการพิจารณาการใช้จ่ายเงิน

รายการ 4-6 เป็นกรอบการพิจารณาการใช้จ่ายเงิน

รายการ 7-9 เป็นกรอบการพิจารณาการใช้จ่ายเงิน

รายการ 10 เป็นกรอบการพิจารณาการใช้จ่ายเงิน





กรอบการจัดสรรงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายการค่าใช้จ่ายดูแลระบบบริหารจัดการกรม)

ลำดับ	หน่วยงาน	วงเงิน งบประมาณ จัดสรร 2568	จัดสรร งวดที่ 1	จัดสรร งวดที่ 2	ค่าจ้างเหมาบริการ				ค่ารถประจำตำแหน่ง					
					กรอบจัดสรร	งวดที่ 1		งวดที่ 2		กรอบจัดสรร	งวดที่ 1		งวดที่ 2	
						งบม.	รหัส	งบม.	รหัส		งบม.	รหัส		
1	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดูแลระบบ IT กรม)	13,724,700	13,724,700		13,724,700		งบม.	รหัส	งบม.	รหัส	งบม.	รหัส	งบม.	รหัส
								P22						
								P63						
2	สำนักงานเลขานุการกรม	12,856,000	6,428,000											
	2.1 ค่าจ้างที่ความสะอาด	4,500,000	2,250,000	2,250,000	4,500,000			P21						
	2.2 ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย	2,970,000	1,485,000	1,485,000	2,970,000			P21						
	2.3 ค่ารถประจำตำแหน่ง	1,296,000	648,000	648,000								1,296,000	P21	648,000
	2.4 ค่าของดูแลบริหารจัดการกรม	3,600,000	1,800,000	1,800,000	3,600,000			P23						
	2.5 ค่าจ้างเอกสาร	490,000	245,000	245,000	490,000			P21						
	<b>รวม</b>	<b>26,580,700</b>	<b>20,152,700</b>	<b>6,428,000</b>	<b>25,284,700</b>	<b>19,504,700</b>	<b>5,780,000</b>		<b>1,296,000</b>	<b>648,000</b>	<b>648,000</b>	<b>648,000</b>		<b>648,000</b>

หมายเหตุ : กรอบการจัดสรร ปี 2568 รวมเป็นเงิน 26,580,700 บาท จัดสรรงบประมาณงวดที่ 1 เป็นเงินจำนวน 20,152,700 บาท

1 ค่าใช้จ่ายดูแลระบบ IT กรม จัดสรรครบ 100% (คก. 67 - งบ. 68) 13,724,700 บาท

2 ค่าใช้จ่ายดูแลบริหารจัดการกรม (คก.) จัดสรร 6 เดือน (คก. 67 - งบ. 68) 6,428,000 บาท

กรอบการจัดสรรงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
(รายการค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. 68 ประเภทบด้าเป็นงาน)

หน่วย : บาท

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ จัดสรรปี 2568	งวดที่ 1		งวดที่ 2
				งบประมาณ	รหัส	
1	กองแบบแผน	ค่าจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับงานออกแบบ	3,666,400	3,666,400	P31	-
2	สำนักงานเลขานุการกรม	ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน (ผูกพันใหม่ 9 เดือน) (P31) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน (ผูกพันเดิม 12 เดือน) (P21)	1,113,800 2,127,600	1,113,800	P31	- 2,127,600
3	จัดทำวารสารสนับสนุนบริการสุขภาพ		550,000	550,000		-
	- กลุ่มแผนงาน			110,000	P51	-
	- ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3			110,000	P51	-
	- ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6			110,000	P51	-
	- ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7			110,000	P51	-
	- ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11			110,000	P51	-
	<b>รวม</b>		<b>7,457,800</b>	<b>5,330,200</b>		<b>2,127,600</b>

หมายเหตุ : กรอบการจัดสรร ปี 2568 รวมเป็นเงิน 7,457,800 บาท จัดสรรงบประมาณงวดที่ 1 เป็นเงินจำนวน 5,330,200 บาท

1 กรมฯ ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงบดำเนินงาน 100% (ตค.67 - กย.68)

- ยกเว้นค่าเช่ารถยนต์ผูกพันเดิม 9 คัน จัดสรรให้งวดที่ 2 (ในไตรมาสที่ 3) เนื่องจากให้เบิกจ่ายที่ได้รับในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แล้วเสร็จก่อน

2 รายการค่าเช่ารถยนต์ผูกพันใหม่ 5 คัน ได้รับจัดสรร งบประมาณระยะเวลา 9 เดือน (มค. - กย.68) เนื่องจากต้องการรถใหม่

รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผ/ก	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	ศูนย์กลางทุน	จำนวนเงิน	หน่วยงาน	รายการ
<b>โอนจัดสรรในระบบ New GFMS Thai เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567</b>							
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700001	22,500.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P21	68112XX	21007372001002000000	210076800022000000	2100700001	180,000.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร
P23	68112XX	21007372001002000000	210076802350000000	2100700001	109,000.00	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	งบบุคลากร
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700002	311,500.00		ค่าเช่าบ้าน
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700002	66,500.00	กลุ่มตรวจสอบภายใน	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P21	68112XX	21007372001002000000	210076800022000000	2100700002	13,500.00	กลุ่มตรวจสอบภายใน	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร
P23	68112XX	21007372001002000000	210076802350000000	2100700002	259,710.00	กลุ่มตรวจสอบภายใน	งบบุคลากร
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700003	108,000.00		ค่าเช่าบ้าน
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700003	447,710.00	สำนักงานเลขานุการกรม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700003	232,000.00	สำนักงานเลขานุการกรม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P21	68112XX	21007372001002000000	210076800022000000	2100700003	76,500.00	สำนักงานเลขานุการกรม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P21	68112XX	21007372001002000000	210076800022000000	2100700003	51,487.00	สำนักงานเลขานุการกรม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P21	68112XX	21007372001002000000	210076800022000000	2100700003	2,250,000.00	สำนักงานเลขานุการกรม	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด
P21	68112XX	21007372001002000000	210076800022000000	2100700003	1,485,000.00	สำนักงานเลขานุการกรม	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
P21	68112XX	21007372001002000000	210076800022000000	2100700003	245,000.00	สำนักงานเลขานุการกรม	ค่าจ้างขยายเอกสาร
P21	68112XX	21007372001002000000	210076800022000000	2100700003	648,000.00	สำนักงานเลขานุการกรม	ค่ารถประจำตำแหน่ง
P23	68112XX	21007372001002000000	210076800022000000	2100700003	5,316,600.00	สำนักงานเลขานุการกรม	ค่าสาธารณูปโภค
P23	68112XX	21007372001002000000	210076802350000000	2100700003	1,800,000.00	สำนักงานเลขานุการกรม	คช.ดูแลบริหารจัดการกรม
P31	68112XX	21007291008002000000	210076800031000000	2100700003	1,512,855.00	สำนักงานเลขานุการกรม	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886590000000	2100700003	1,113,800.00	สำนักงานเลขานุการกรม	ค่าเช่าบ้าน
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886590000000	2100700003	1,512,855.00	สำนักงานเลขานุการกรม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700005	302,000.00	สำนักงานเลขานุการกรม	ค่าเช่าบ้าน
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700005	16,546,097.00	กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700005	108,000.00	กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	ค่าเช่าบ้าน
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700005	22,500.00	กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม



พ/ก	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	หน่วยงาน	รายการ
<b>โอนจัดสรรในระบบ New GFMS Thai เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567</b>							
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700005	120,000.00	กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โรงพยาบาลเอกชน	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทัมดแพทย์ ทัมดแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานใน
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700005	36,000.00	กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	โรงพยาบาลเอกชน
P31	68112XX	21007292008002000000	210076800031000000	2100700005	1,119,420.00	กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข
P31	68112XX	21007292008002000000	210076800031000000	2100700005	321,000.00	กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร งบบุคลากร
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700006	149,000.00	กองแบบแผน	ค่าเช่าบ้าน
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700006	52,764.00	กองแบบแผน	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700006	30,000.00	กองแบบแผน	ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็น
P23	68112XX	21007320010020000000	210076802350000000	2100700006	1,307,970.00	กองแบบแผน	พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
P31	68112XX	21007291008002000000	210076800031000000	2100700006	3,666,400.00	กองแบบแผน	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร ค่าจัดหาวัสดุหรือซอฟต์แวร์สำหรับงานออกแบบ
P31	68112XX	21007292008002000000	210076800031000000	2100700006	448,000.00	กองแบบแผน	(งบดำเนินงาน รายจ่ายลงทุน) งบบุคลากร
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700007	5,654,134.00	กองวิศวกรรมกรรมแพทย์	ค่าเช่าบ้าน
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700007	141,420.00	กองวิศวกรรมกรรมแพทย์	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P23	68112XX	21007320010020000000	210076802350000000	2100700007	40,500.00	กองวิศวกรรมกรรมแพทย์	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร
P31	68112XX	21007292008002000000	210076800031000000	2100700007	229,710.00	กองวิศวกรรมกรรมแพทย์	งบบุคลากร
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700008	320,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 5	ค่าเช่าบ้าน
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700008	731,630.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 5	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700008	30,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 5	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700008	18,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 5	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700008	1,920.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 5	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700008	511,710.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 5	ค่าสาธารณูปโภค
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700008	175,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 5	งบบุคลากร
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700008	665,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 5	งบบุคลากร
					1,401,630.00		

พ/ก	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	หน่วยงาน	รายการ
<b>โอนจัดสรรในระบบ New GFMS Thai เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567</b>							
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700009	20,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 7	ค่าเช่าบ้าน
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700009	36,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 7	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700009	3,792.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 7	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
P51	68112XX	21007342006002000000	210076800016000000	2100700009	110,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 7	ค่าจัดทำวารสารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700009	882,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 7	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700009	300,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 7	ค่าสาธารณูปโภค
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700009	530,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 7	งบบุคลากร
					<b>1,881,792.00</b>		
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700010	27,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 3	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700010	2,105.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 3	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
P51	68112XX	21007342006002000000	210076800016000000	2100700010	110,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 3	ค่าจัดทำวารสารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700010	945,420.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 3	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700010	250,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 3	ค่าสาธารณูปโภค
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700010	583,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 3	งบบุคลากร
					<b>1,917,525.00</b>		
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700011	22,500.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 9	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700011	1,512.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 9	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700011	534,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 9	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700011	175,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 9	ค่าสาธารณูปโภค
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700011	545,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 9	งบบุคลากร
					<b>1,278,012.00</b>		
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700012	174,600.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 10	ค่าเช่าบ้าน
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700012	22,500.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 10	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700012	2,352.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 10	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700012	504,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 10	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700012	200,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 10	ค่าสาธารณูปโภค
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700012	600,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 10	งบบุคลากร
					<b>1,503,452.00</b>		

พ/ก	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	หน่วยงาน	รายการ
<b>โอนจัดสรรในระบบ New GFMS Thai เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567</b>							
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700013	70,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1	ค่าเช่าบ้าน
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700013	18,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700013	1,500.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700013	631,710.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700013	200,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1	ค่าสาธารณูปโภค
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700013	945,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1	งบบุคลากร
					<b>1,866,210.00</b>		
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700014	45,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 12	ค่าเช่าบ้าน
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700014	31,500.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 12	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700014	2,616.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 12	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700014	51,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 12	ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700014	612,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 12	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700014	300,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 12	ค่าสาธารณูปโภค
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700014	1,218,200.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 12	งบบุคลากร
					<b>2,260,316.00</b>		
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700015	31,500.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 6	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700015	2,940.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 6	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
P51	68112XX	21007342006002000000	210076800016000000	2100700015	110,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 6	ค่าจัดทำวารสารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700015	786,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 6	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700015	332,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 6	ค่าสาธารณูปโภค
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700015	929,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 6	งบบุคลากร
					<b>2,191,440.00</b>		
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700016	55,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 11	ค่าเช่าบ้าน
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700016	22,500.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 11	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700016	2,015.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 11	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
P51	68112XX	21007342006002000000	210076800016000000	2100700016	110,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 11	ค่าจัดทำวารสารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700016	798,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 11	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร

พ/ก	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	หน่วยงาน	รายการ
<b>โอนจัดสรรในระบบ New GFMS Thai เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567</b>							
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700016	300,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 11	ค่าสาธารณูปโภค
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700016	830,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 11	งบบุคลากร
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700017	2,117,515.00	กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน	ค่าเช่าบ้าน
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700017	180,000.00	กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700017	22,500.00	กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700017	540,000.00	กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน	งบบุคลากร
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886559000000	2100700017	292,000.00	กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน	งบบุคลากร
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886559000000	2100700017	1,034,500.00	กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน	งบบุคลากร
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700023	30,000.00	กองสุขภาพศึกษา	ค่าเช่าบ้าน
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700023	90,000.00	สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์	ค่าเช่าบ้าน
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700023	17,640.00	กองสุขภาพศึกษา	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700023	9,000.00	สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P23	68112XX	21007372001002000000	210076802350000000	2100700023	900,000.00	สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร
P23	68112XX	21007372001002000000	210076802350000000	2100700023	181,000.00	สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์	งบบุคลากร
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700023	180,000.00	กองสุขภาพศึกษา	งบบุคลากร
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700026	1,407,640.00	กองสุขภาพศึกษา	งบบุคลากร
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700026	102,000.00	กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	ค่าเช่าบ้าน
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700026	22,500.00	กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P23	68112XX	21007372001002000000	210076802350000000	2100700026	1,080,000.00	กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร
P31	68112XX	21007292008002000000	210076800031000000	2100700026	228,000.00	กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	งบบุคลากร
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700027	1,432,500.00	กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	งบบุคลากร
P21	68112XX	21007372001002000000	210076800022000000	2100700027	45,000.00	สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P31	68112XX	21007292008002000000	210076800031000000	2100700027	7,200.00	สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร	ค่าสาธารณูปโภค
P31	68112XX	21007292008002000000	210076800031000000	2100700027	774,000.00	สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700028	172,000.00	สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร	งบบุคลากร
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700028	998,200.00	สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร	งบบุคลากร
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700028	170,000.00	กองกฎหมาย	ค่าเช่าบ้าน
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700028	90,000.00	กองกฎหมาย	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

พ/ก	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	หน่วยงาน	รายการ
<b>โอนจัดสรรในระบบ New GFMS Thai เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567</b>							
P23	68112XX	21007372001002000000	210076802350000000	2100700028	769,710.00	กองกฎหมาย	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร
P23	68112XX	21007372001002000000	210076802350000000	2100700028	237,000.00	กองกฎหมาย	งบบุคลากร
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700029	1,266,710.00	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P21	68112XX	21007372001002000000	210076800022000000	2100700029	9,000.00	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร
P22	68112XX	21007371001002000000	210076871279000000	2100700029	90,000.00	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	ค่าจ้างพัฒนาดูแลระบบ IT กรม (งบดำเนินงาน)
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700029	10,125,200.00	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	รายจ่ายลงทุน
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700029	3,599,500.00	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	ค่าจ้างพัฒนาดูแลระบบ IT กรม
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700031	172,000.00	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	งบบุคลากร
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700031	13,995,700.00	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	ค่าเช่าบ้าน
P21	68112XX	21007372001002000000	210076800022000000	2100700031	22,500.00	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700031	330,000.00	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700032	171,000.00	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	งบบุคลากร
P51	68112XX	21007342006002000000	210076800016000000	2100700032	653,500.00	กลุ่มแผนงาน	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P51	68112XX	21007342006002000000	210076800016000000	2100700032	27,000.00	กลุ่มแผนงาน	ค่าจัดทำวารสารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
P51	68112XX	21007342006002000000	210076800016000000	2100700032	110,000.00	กลุ่มแผนงาน	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700034	169,000.00	กลุ่มแผนงาน	งบบุคลากร
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700034	846,000.00	กลุ่มงานจรรยาบรรณ	ค่าเช่าบ้าน
P21	68112XX	21007372001002000000	210076800022000000	2100700034	36,000.00	กลุ่มงานจรรยาบรรณ	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P23	68112XX	21007372001002000000	210076802350000000	2100700034	18,000.00	กลุ่มงานจรรยาบรรณ	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700035	90,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ	งบบุคลากร
P11	68112XX	21007142003002000000	210076886469000000	2100700035	57,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ	ค่าเช่าบ้าน
P63	68112XX	21007342007002000000	210076886559000000	2100700035	201,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
					364,600.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร
					22,500.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ	
					222,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ	

พ/ก	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	หน่วยงาน	รายการ
<b>โอนจัดสรรในระบบ New GFMS Thai เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567</b>							
P63	68112XX	21007342007002000000	21007688655900000	2100700035	3,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 4	ค่าสาธารณูปโภค
P63	68112XX	21007342007002000000	21007688655900000	2100700035	565,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 4	งบบุคลากร
P11	68112XX	21007142003002000000	21007688646900000	2100700038	319,500.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 2	ค่าเช่าบ้าน
P11	68112XX	21007142003002000000	21007688646900000	2100700038	18,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 2	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P11	68112XX	21007142003002000000	21007688646900000	2100700038	1,535.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
P63	68112XX	21007342007002000000	21007688655900000	2100700038	372,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 2	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร
P63	68112XX	21007342007002000000	21007688655900000	2100700038	150,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 2	ค่าสาธารณูปโภค
P63	68112XX	21007342007002000000	21007688655900000	2100700038	600,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 2	งบบุคลากร
P11	68112XX	21007142003002000000	21007688646900000	2100700040	1,461,035.00		
P11	68112XX	21007142003002000000	21007688646900000	2100700040	20,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 8	ค่าเช่าบ้าน
P11	68112XX	21007142003002000000	21007688646900000	2100700040	22,500.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 8	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P63	68112XX	21007142003002000000	21007688646900000	2100700040	1,932.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 8	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
P63	68112XX	21007342007002000000	21007688655900000	2100700040	654,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 8	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร
P63	68112XX	21007342007002000000	21007688655900000	2100700040	150,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 8	ค่าสาธารณูปโภค
P63	68112XX	21007342007002000000	21007688655900000	2100700040	760,000.00	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 8	งบบุคลากร
P11	68112XX	21007142003002000000	21007688646900000	2100700043	1,608,432.00		
P11	68112XX	21007142003002000000	21007688646900000	2100700043	30,000.00	ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ	ค่าเช่าบ้าน
P23	68112XX	21007372001002000000	21007680235000000	2100700043	4,500.00	ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P31	68112XX	21007292008002000000	21007680003100000	2100700043	630,000.00	ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร
					105,000.00	ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ	งบบุคลากร
					769,500.00		
					68,687,700.00		